

Hỗ trợ nông dân đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử

Chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nắm bắt cơ hội đó, Thái Bình đã và đang đẩy mạnh hỗ trợ nông dân, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, tổ hợp tác, HTX... đưa các sản phẩm, nhất là nông sản lên sàn thương mại điện tử (TMDT). Qua đó giúp nâng cao giá trị sản xuất, mở thêm kênh tiêu thụ bền vững cho nông sản, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn.

KỶ 1: KHI NÔNG SẢN, THỰC PHẨM LÊN SÀN



Mô hình nuôi cá lồng của anh Nguyễn Văn Bản, xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ).

Lâu nay, câu chuyện "được mùa mất giá" vẫn là bài toán nan giải trong sản xuất nông nghiệp và câu chuyện "giải cứu" nông sản vẫn thường xảy ra, trong đó đối tượng chịu tác động, thiệt hại nhất vẫn là người nông dân. Cùng với đó, ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá các loại vật tư đầu vào phục vụ sản xuất tăng cao cũng khiến việc tiêu thụ

nông sản của người nông dân càng gặp khó khăn hơn. Cùng với các kênh bán hàng truyền thống, nhiều nông dân đã tận dụng lợi thế mạng xã hội là các trang zalo, facebook, youtube và đưa sản phẩm lên sàn TMDT để quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm, mở thêm kênh phân phối, tiêu thụ hàng hóa hiệu quả.

Mở rộng cơ hội bán hàng

Anh Nguyễn Văn Bản, xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) nuôi 12 lồng cá diều hồng, trung bình mỗi năm xuất bán 50 - 60 tấn cá ra thị trường. Tuy nhiên, chỉ bán cho thương lái thì giá cả không ổn định và hay bị ép giá nên thời gian gần đây anh Bản đã chia sẻ hình ảnh, bán hàng trên tài khoản zalo, facebook của

minh, nhờ đó anh đã kết nối được với nhiều khách hàng ở tỉnh ngoài đăng ký mua cá với số lượng lớn. Theo anh Bản, bán hàng trực tuyến là kênh tiêu thụ lớn, kết nối với đồng khách hàng, có nhiều tiềm năng để phát triển, không chỉ giúp gia đình anh mà cả các hội viên nuôi cá lồng khác ở địa phương mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ra ngoài tỉnh. Thời gian tới, anh sẽ tổ chức sản

xuất theo quy trình khép kín bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và nhờ hội nông dân hỗ trợ tạo tài khoản bán sản phẩm trên sàn TMDT để việc bán hàng được thuận lợi hơn.

Từ khi được hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn TMDT thì việc sản xuất, kinh doanh của HTX Chân nuôi tổng hợp Đông Xuyên (Tiền Hải) phát triển hơn. Sản phẩm của xã viên sản xuất đến đâu tiêu thụ hết đến đó, thu nhập cũng tăng lên. Năm 2021, HTX đã tiêu thụ được 150 vạn trứng vịt biển và 7 vạn con vịt biển Đông Xuyên; dự kiến năm 2022 sản lượng tiêu thụ tăng lên 200 vạn trứng vịt và 10 vạn con vịt biển. Ông Ngô Văn Duẩn, Giám đốc HTX cho biết: Trước kia khi bán sản phẩm trực tiếp, bộ phận kinh doanh của HTX rất vất vả, phải mang các sản phẩm đi giới thiệu khắp nơi tốn nhiều thời gian, chi phí tiếp thị, quảng cáo sản phẩm. Nhưng từ khi được hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn TMDT kết hợp bán hàng trên mạng xã hội đã góp phần quảng bá, giới thiệu, xây dựng thương hiệu các sản phẩm cho HTX. Nhiều khách hàng lớn tìm đến đặt hàng, làm đại lý phân phối sản phẩm. Ngoài thịt vịt và trứng biển Đông Xuyên đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP được hỗ trợ đưa lên sàn TMDT, hiện nay các thành viên của HTX cũng sản xuất nhiều sản phẩm như cá chạch sụn, ốc nhồi, các loại hải sản... Để đáp ứng điều kiện sản phẩm đưa lên sàn TMDT, HTX hướng dẫn xã viên quy trình chăm sóc, chế biến, bảo quản sản phẩm đúng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và hướng dẫn xây dựng sản phẩm OCOP đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Công ty TNHH Thực phẩm Bảo An T&V (xã Song An, huyện Vũ Thư) chuyên sản xuất giò, chả, xúc xích, dăm bông trước

kia chủ yếu bán hàng tại các chợ truyền thống, bỏ mối cho các đại lý. Tuy nhiên, từ khi sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP và được hỗ trợ đưa lên sàn TMDT đã giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ và quy mô sản xuất, tạo thêm việc làm cho người lao động. Anh Hoàng Văn Vương, Giám đốc Công ty chia sẻ: Qua sàn TMDT, doanh nghiệp quảng bá sản phẩm tốt hơn, lượng tiêu thụ sản phẩm tăng lên và có nhiều khách hàng lớn biết tới sản phẩm liên hệ với doanh nghiệp đặt hàng với số lượng lớn. Doanh nghiệp đang đầu tư xây dựng thêm các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP và sản xuất các loại xúc xích cỡ lớn đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng; đồng thời thực hiện nghiêm quy trình chế biến theo tiêu chuẩn ISO:2200, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua sàn TMDT, chúng tôi mong muốn khách hàng biết nhiều hơn tới sản phẩm của quê hương Thái Bình, từ đó tăng lượng tiêu thụ, tạo thêm việc làm cho người lao động.

Nhu cầu tất yếu trong sản xuất nông nghiệp

Đến nay có khoảng 400 doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, hộ sản xuất, kinh doanh... trên địa bàn tỉnh đưa nông sản và các sản phẩm lên sàn TMDT. Trong đó, tỉnh đã hỗ trợ đưa các sản phẩm OCOP tham gia sàn postmart.vn và voso.vn. So với phương thức bán hàng truyền thống, kênh bán hàng trực tuyến thông qua các sàn TMDT không những mở thêm cơ hội tiếp cận khách hàng mới, giúp nông dân, HTX, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh... giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng trong và ngoài nước mà còn hỗ trợ tiêu thụ thuận lợi hơn, thanh bị thương lái ép giá. Theo bà Hà Thị Thủy, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần



Sản phẩm trứng vịt biển của HTX Chân nuôi tổng hợp Đông Xuyên (Tiền Hải).

Thương mại thủy sản Diêm Điền: Vừa qua, sản phẩm nước mắm cá cơm của doanh nghiệp đã đạt sản phẩm OCOP và sẽ được hỗ trợ đưa lên sàn TMDT. Đây thực sự là cơ hội lớn để doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Chúng tôi mong muốn các ngành chức năng hỗ trợ về khoa học kỹ thuật, tập huấn hướng dẫn quy trình để đưa sản phẩm lên sàn TMDT thuận lợi, qua đó giới thiệu thêm một đặc sản của quê hương Thái Bình đến với khách hàng trong và ngoài nước.

Hỗ trợ đưa nông sản lên sàn TMDT, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền đến các gia đình, hộ nông dân về TMDT, những lợi ích khi đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn TMDT. Tổ chức các hội nghị tập huấn, hướng dẫn kỹ năng quảng bá sản phẩm, giới thiệu và bán hàng qua mạng xã hội, nền tảng livestream, sàn TMDT. Đẩy mạnh hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm thông qua các hình thức quảng bá, xúc tiến thương mại và hỗ trợ cung cấp thông tin, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất, kinh doanh như: thông tin thị trường nông sản, dự

báo nhu cầu và năng lực sản xuất nông sản, thông tin thời tiết, mùa vụ, giá giống và phân bón... Qua đó giúp bà con có thể chủ động sản xuất, kinh doanh, đa dạng kênh bán hàng, mở thêm đầu ra mới bền vững cho các mặt hàng nông sản.

Theo ông Đình Vĩnh Thụy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Đưa nông sản lên sàn TMDT góp phần tạo thêm kênh phân phối mới, hiện đại và bền vững cho nông sản địa phương; tạo một không gian kinh doanh mở, định vị đúng giá trị thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm. Đồng thời, mang lại nhiều cơ hội cho nông sản chất lượng cao của tỉnh đến tay người tiêu dùng trong nước và vươn tới quốc tế. Sàn TMDT cũng giúp tiết kiệm chi phí, bảo đảm an toàn vừa phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, thông qua sàn TMDT và nền tảng số cung cấp các thông tin hữu ích cho các hộ sản xuất nông nghiệp như thông tin thị trường nông sản, dự báo nhu cầu và năng lực sản xuất nông sản, thông tin thời tiết mùa vụ... tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nông dân trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

(còn nữa)

NGUYỄN HÌNH - TIẾN ĐẠT

DỰ ÁN TUYẾN ĐƯỜNG BỘ VEN BIỂN Phấn đấu về đích sớm

Khắc phục mọi điều kiện về thời tiết, mặt bằng, giá cả leo thang..., những ngày này hàng trăm kỹ sư, công nhân trên công trường thi công tuyến đường bộ ven biển đang nỗ lực trên từng hạng mục để hoàn thành dự án trước tiến độ.

Có mặt trên công trường xây dựng cầu sông Hồng thuộc dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình vào những ngày cuối tháng 7, chúng tôi bắt gặp không khí lao động khẩn trương của gần 200 công nhân. Cầu sông Hồng có tổng chiều dài 1.400m với 27 nhịp, trong đó có 5 nhịp cầu chính và nhịp chính giữa sông vượt khẩu độ 120m. Tổng vốn đầu tư của công trình gần 1.000 tỷ đồng. Đây là cây cầu bắc qua sông Hồng nối hai huyện Tiền Hải (Thái Bình) và Giao Thủy (Nam Định). Hiện công trình đang bước vào giai đoạn quan trọng,

đơn vị thi công đang tập trung triển khai các hạng mục như móng, trụ cầu, đúc dầm cầu và cọc khoan nhồi trụ 20, 21... Anh Vũ Đình Vinh, công nhân thi công cầu sông Hồng cho biết: Nhà tôi ở ngay xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ cách công trường không quá xa nhưng mỗi tuần tôi chỉ sắp xếp về thăm nhà một lần. Tôi sinh hoạt, nghỉ ngơi ngay tại lán do Công ty sắp xếp, cùng với anh em tập trung đẩy nhanh tiến độ công trình. Anh Trần Văn Ninh, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Phương Anh cho biết: Từ khi khởi công đến nay, nhà thầu đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài ra, giá xăng dầu, nguyên vật liệu thời gian qua tăng cao khiến công trình bị đội vốn nên nhà thầu càng thêm

khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng như các ban, ngành, địa phương, công trình vẫn đang bảo đảm tiến độ theo đúng kế hoạch; đến nay đã đạt trên 60% khối lượng. Đơn vị thi công đang chạy đua với thời gian phấn đấu hoàn thành xây dựng và hoàn long cầu sông Hồng vào dịp 30/4/2023.

Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thái Bình có tổng chiều dài trên 43km, ngoài 9km đã bàn giao xong mặt bằng và đang triển khai thi công giai đoạn 1. Đoạn còn lại trên địa bàn hai huyện Thái Thụy và Tiền Hải có chiều dài 34km, đến nay đã thi công khuôn, nền đường được trên 25km. Hiện đơn vị thi công là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Phương Anh đang tập trung tối đa nhân lực, phương tiện để thi công tại các vị trí nút giao với quốc

lộ 39, quốc lộ 37 thuộc huyện Thái Thụy và nút giao với đường tỉnh ĐT.458, đoạn qua cầu Lân 1, cầu Lân 2 và nút giao với đường 221A thuộc huyện Tiền Hải. Ông Vũ Văn Toàn, Chỉ huy thi công tuyến đường bộ ven biển Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Phương Anh cho biết: Để bảo đảm tiến độ dự án, chúng tôi huy động 100% cán bộ, công nhân viên và toàn bộ phương tiện, vật tư, máy móc tổ chức thi công 3 ca/ngày với 10 mũi gồm: 5 mũi thi công cầu, cống và 5 mũi thi công nền mặt đường. Mỗi tổ, đội thi công đảm nhiệm các hạng mục khác nhau, từ đó sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ tổng thể của toàn dự án. Ngoài ra, do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng, nhà thầu bố trí lại thời gian các ca, kíp làm việc sao cho vừa bảo đảm hiệu quả công việc, an toàn trong lao động vừa tránh được nắng nóng để bảo vệ sức khỏe công nhân.

Thời gian qua, hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải đã tập trung cao nhất cho công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, hiện nay doanh nghiệp đầu tư dự án và nhà thầu đang gặp những khó khăn nhất định trong việc triển khai thi công một số hạng mục quan trọng khác. "Hiện vẫn còn vướng mắc một số vị trí mặt bằng bổ sung trên tuyến, nhà thầu mong muốn UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải sớm bàn giao mặt bằng để thi công dự án. Khi đã có mặt bằng, nhà thầu sẽ tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị triển khai thi công bảo đảm tiến độ đề ra" - ông Vũ Văn Toàn cho biết thêm.

NGUYỄN THỜI



Đơn vị thi công triển khai hạng mục cọc khoan nhồi trụ 20, 21.

Rửa xe gây quỹ - việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn



Điểm rửa xe gây quỹ hỗ trợ gia đình chính sách, trẻ em nghèo của Đoàn Thanh niên xã Nam Hải (Tiền Hải).

Với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, Đoàn Thanh niên xã Nam Hải (Tiền Hải) đã có nhiều cách làm sáng tạo gây quỹ hỗ trợ gia đình chính sách, trẻ em nghèo, trong đó mô hình rửa xe gây quỹ là việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa lớn.

Thời gian qua, cứ vào chủ nhật hàng tuần, đoàn viên, thanh niên xã Nam Hải lại tổ chức chương trình rửa xe gây quỹ hỗ trợ các gia đình chính sách, trẻ em nghèo. Cũng như các đoàn viên trong đội xung kích, em Nguyễn Lê Doanh Doanh, thôn An Hạ thức dậy từ sáng sớm thu xếp công việc gia đình tham gia chương trình rửa xe gây quỹ. 7 giờ 30 phút, mỗi người một việc, ai cũng phấn khởi vì một ngày mới bắt đầu thật ý nghĩa. Doanh Doanh

chia sẻ: Em học lớp 11D5 Trường THPT Nam Tiến Hải. Trong kỳ nghỉ hè này, em đã tham gia các phong trào thanh niên tình nguyện tại địa phương như ra quân vệ sinh môi trường khu dân cư, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, giúp đỡ gia đình chính sách, đặc biệt là tham gia chương trình rửa xe gây quỹ hỗ trợ gia đình chính sách, trẻ em nghèo do Đoàn Thanh niên xã Nam Hải phát động. Khi được tham gia em rất phấn khởi vì mình đã góp một phần công sức để tri ân các gia đình chính sách; giúp đỡ nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp bước đến trường.

Không chỉ nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng nhiệt tình từ đoàn viên, thanh niên, chương trình rửa xe gây quỹ của Đoàn Thanh niên xã Nam Hải còn được

người dân địa phương ủng hộ, nhiều bà con đã mang ô tô, xe máy đến rửa. Hình ảnh những đoàn viên, thanh niên trong màu áo xanh tình nguyện đã trở nên gần gũi, hòa vào cuộc sống của nhân dân và cộng đồng. Đó là minh chứng sống động về vai trò xung kích của tuổi trẻ xã Nam Hải chia sẻ khó khăn với cộng đồng. Chị Vũ Thị Thúy, thôn Nội Lang Bắc cho biết: Thấy hoạt động của đoàn thanh niên ý nghĩa nên tôi ủng hộ ngay. Các bạn rửa xe kỹ nên tôi rất hài lòng. Người dân ai cũng ngợi khen các bạn trẻ vì đã có một việc làm ý nghĩa, vừa khơi dậy ngọn lửa nhiệt huyết trong thanh niên vừa giúp lan tỏa tình yêu thương. Anh Trần Văn Phương, thôn Nội Lang Tây chia sẻ: Bản thân tôi đã qua tuổi đoàn, khi thấy các bạn

đoàn viên triển khai mô hình rửa xe gây quỹ tôi rất cảm kích; hàng tuần, thay vì đi rửa xe ở nơi khác tôi mang xe ra rửa ở chỗ đoàn thanh niên tổ chức để động viên các bạn tiếp tục làm thật nhiều việc tốt cho xã hội.

Anh Đình Văn Du, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nam Hải chia sẻ: Trước khi tổ chức chương trình rửa xe gây quỹ hỗ trợ gia đình chính sách, trẻ em nghèo, chúng tôi đã xin ý kiến của cấp ủy, chính quyền địa phương. Thời gian này, các đoàn viên ai cũng bận nhưng các bạn đều vui vẻ tham gia. Hoạt động rửa xe gây quỹ được các đoàn viên hưởng ứng rất nhiệt tình và không đưa ra một mức giá cố định cho dịch vụ của mình, khoản tiền trả công rửa xe do khách tùy tâm ủng hộ. Khi có khách, các bạn nam vui vẻ nhận xe, xịt nước làm sạch; các bạn nữ dẫn khách tới vị trí ngồi đợi, rót nước mời khách rồi hỗ trợ rửa và lau khô xe. Mỗi ngày chủ nhật sẽ có 8 đoàn viên, thanh niên tham gia việc rửa xe và luân phiên trong các chi đoàn. Sau 2 ngày chủ nhật đầu thực hiện chương trình rửa xe gây quỹ, số tiền thu được gần 8 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, Đoàn Thanh niên xã tổ chức trao 20 suất quà (300.000 đồng/suất) trong dịp 27/7 tới các gia đình chính sách và trẻ em nghèo.

Từ mô hình rửa xe gây quỹ hỗ trợ gia đình chính sách, trẻ em nghèo của Đoàn Thanh niên xã Nam Hải, hy vọng thời gian tới mô hình được nhân rộng, sẽ có nhiều cơ sở đoàn trên địa bàn huyện Tiền Hải triển khai. Đồng thời, qua hoạt động này góp phần giáo dục, lan tỏa trong đoàn viên, thanh thiếu niên và người dân về ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

MANH THẮNG